

‘วังขนาย’ทุ่มพันล้าน ปลุกโรงโรงไฟฟ้า รวมโรง4โรง

วังขนายควัก 1,000 ล้านบาท เดินแผนปรับปรุงโรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่งกว่า 60 เมกะวัตต์ พร้อมจับมือทุนเยอรมนี ทำธุรกิจเกษตรไบโอ หนีปัญหา น้ำตาลล้นตลาดราคาร่วง รับเป็นผู้ซัพพลายปริมาณน้ำตาลและสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ป้อนให้

นายบุญญฤทธิ์ ฦ วังขนาย ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มวังขนาย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลว่า ขณะนี้เตรียมแผนลงทุนเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในการปรับปรุงโรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่ง ที่มีขนาดกำลังผลิตรวม 62 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะการติดตั้งระบบดักฝุ่นละอองใหม่ ในโรงงานไฟฟ้าที่จังหวัดมหาสารคาม ที่มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าชีวมวล 8 เมกะวัตต์ เฉพาะส่วนนี้ต้องใช้เงินทุน 800 ล้านบาท ส่วนอีก 200 ล้านบาท จะปรับปรุงเล็กน้อยที่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 8 เมกะวัตต์ ที่ลพบุรีขนาด 12 เมกะวัตต์ และที่จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 34 เมกะวัตต์ ที่ทั้งหมดนี้จะใช้เชื้อเพลิงจากชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล โดยผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 70% และอีก 30% ผลิตเพื่อใช้เองในโรงงานน้ำตาล

นอกจากนี้กลุ่มวังขนาย ยังได้จับมือกับทุนเยอรมนี (ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้) ทำธุรกิจ Agriculture Bio หรือเกษตรไบโอ เพื่อหนีปัญหาปริมาณน้ำตาลล้นตลาดมากขึ้น จนส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

ไอ เช่น กรณี สตาร์บัคส์กำหนดว่า หลอดจะต้องไม่เป็นพลาสติก โดยใช้หลอดกระดาษ ต่อไปก็จะ เป็นหลอดไปไอ”

ส่วนสถานการณ์ อุตสาหกรรมน้ำตาล ค่าอุปทานการหีบอ้อยของเกษตรกรรายตามภาคต่างๆ ยังคงมีต้นทุนอ้อยที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในภาคอ้อยภาคกลางที่อ้อยมีคุณภาพดีแต่ราคาซื้อขายอ้อยปีละ 1 ครั้ง ทำให้เกษตรกรต้องรอขายอ้อยกว่า 1 ปี ขณะที่ภาคอ้อยภาคอื่นที่อ้อยมีคุณภาพต่ำแต่ขายบ่อยครั้ง ทำให้เกษตรกรต้องขายอ้อยที่ต่ำกว่าราคาตลาดเป็นอ้อยที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของกลุ่มวังขนายด้วย และได้รับความเสียหายจากการแบกภาระต้นทุนดอกเบี้ย ขณะที่ราคาน้ำตาลโลกตกลงไปเรื่อยๆ

ขณะนี้ภาพรวมมีปริมาณอ้อยกว่า 130 ล้านตันอ้อย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ 92.95 ล้านตัน หลังจากช่วงฤดูปลูกอ้อยปีนี้ มีปริมาณฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นอ้อย ทำให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 15-20 ตัน/ไร่

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มวังขนาย คาดว่า จะมีรายได้รวมในปี 2561 ประมาณ 7,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีรายได้ลดลงราว 12% เนื่องจากปีนี้ราคาน้ำตาลลดลง โดยสัดส่วนของรายได้ 80% มาจากธุรกิจน้ำตาล และ 20% เป็นรายได้จากการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ■

▲ บุญญฤทธิ์ ฦ วังขนาย

ร่วงลง อีกทั้งพอมิตรถไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้คนใช้น้ำมันน้อยลง จึงกระทบต่อราคาเอทานอลถูกลง กลุ่มวังขนายจึงรับเป็นผู้ซัพพลายปริมาณน้ำตาลและสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ป้อนให้ โดยระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ โดยที่ฝ่ายเยอรมนีจะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตและถือหุ้นใหญ่ ซึ่งทุนกลุ่มนี้จะมีชื่อเสียงด้านไบโอ ผลิตเพื่อส่งออก 100% เนื่องจากประเทศไทยรัฐบาลยังไม่มีการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าไบโอ ทั้งที่สินค้าไบโอเป็นเรื่องสินค้าเกษตรทั้งหมด

“ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติกในไทย ที่รัฐบาลจะกำหนดความีส่วนผสมของไบโอกี่เปอร์เซ็นต์ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ควรมีส่วนผสมไบโอ

